

สวัสดิ์คะ

ป้องกัน “โคชวิด” ด้วยความไม่ประมาท คิดๆ ไปโคชวิดก็ทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ พี่ๆ น้องๆ ในบ้านมากขึ้น ทำให้เรารักความสะอาดมากขึ้น ทำให้เราประหยัดเงินไม่เที่ยวไกล เที่ยวในประเทศ กระจายรายได้ให้กับโรงแรม ชุมชน พ่อค้าแม่ขาย แล้วก็ยังทำให้เรามีสติมากขึ้นในการใช้มือ จะกดลิฟท์ จะสัมผัสโต๊ะ จะสัมผัสหน้าตา ปาก สติจะมาทันที “no no stop” ถ้าปกติเราก็ไม่สังเกตอาการปฏิกิริยา ไม่รู้เลยว่าลูบหน้า ขยี้ตาก็ครั้ง แต่พอโคจจะ มาแล้วก็รีบผ่านๆ ไปนะจะ ลูกข้างกั้วจะ

เดือนนี้อ่านหนังสือที่ให้พลังอย่างเยี่ยมยอด **Your Greatest Power พลังเปลี่ยนชีวิต** เขียนโดย เจ. มาร์ติน โคห์ แปลโดย ศนันชล นุ่มนวล จัดพิมพ์โดย บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด หนังสืออ่านง่าย เล่มบางๆ แต่แน่นด้วยข้อคิดที่ทำให้คุณคิดอย่างมีพลังที่ทำให้คุณสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตคุณและโลกได้

คุณคือเจ้าของพลังอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ ซึ่งถ้าเจอ และใช้อย่างถูกต้อง คุณจะสงบนิ่งแทนที่จะสับสน คุณจะมีความสุขแทนที่จะทุกข์ร้อน คุณจะสำเร็จแทนที่จะล้มเหลว คุณจะมั่งคั่งยามมิตรแทนที่ศัตรู สิ่งดีๆ จะเกิดกับชีวิตคุณแทนที่สิ่งเศร้าหมอง

ชายยากจนผู้หนึ่งซื้อหนังสือราคาไม่กี่เหรียญ ซึ่งบันทึกความลับเรื่อง “หีนค่า” หีนค่า ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงินได้ มีอยู่บนชายฝั่งทะเลดำปะปนกับหีนก้อนเล็กๆ ชนิดอื่น แต่ความลับคือ หีนค่า จะอุ้มๆ ส่วนหีนชนิดอื่นเย็นๆ ชายยากจนขายทรัพย์สินเพื่อใช้ในการเดินทางและซื้อเครื่องมือ เมื่อไปถึง เขามุ่งมั่นค้นหา หีนไหนไม่ใช้ก็โยนลงไปทะเล ผ่านไป 3 ปีเขาก็พบหีนค่า ... แต่เสียดายเขาโยนลงทะเล เพราะการโยนก่อนหีนลงทะเลกลายเป็น “นึสัย” ของเขาเสียแล้ว ดังนั้นเมื่อเจอหีนค่าที่เขาต้องการ ... เขาก็ยังคงโยนมันลงไปทะเลอีกตามนึสัย

โอแม่เจ้า ก็ครั้งที่เรสัมผัสกับพลังอันยิ่งใหญ่ แต่กลับไม่รับรู้ ก็หนแล้วที่เรามีพลังมหัศจรรย์อยู่ในมือแต่กลับทิ้งขว้างมันไป บ่อยแค่ไหนที่พลังวิเศษปรากฏอยู่ตรงหน้า แต่เรากลับมองเมิน สงสัยหละซี้ว่าพลังอะไร..... **พลังแห่งการเลือก**

พลังแห่งการเลือก พลังที่ยิ่งใหญ่นี้จะส่งความหวังและกำลังใจให้จิตวิญญาณ ที่จะนำพาคุณไปไขว่คว้าสิ่งต่างๆ ตามที่คุณเลือก ตามที่คุณต้องการ พลังแห่งการเลือกสรร ส่งผลต่อตัวพวกเรา เช่น นายชิต ทำงานขยัน ตรงเวลา ทำงานให้ดีที่สุดเสมอ เรียนรู้ ปรับตัวตลอดเวลา เลือกที่จะให้ความร่วมมือแทนที่การปฏิเสธ เลือกที่จะรับผิดชอบงานแทนที่การโย้ยงานให้กับคนอื่น ๆ กับ นายชอบ ที่มีกจะทำงานไปวันๆ ออกนอกสู่นอกทาง เลือกที่จะรู้สึกว่าการนอกเหนือเวลางานคือเวลาส่วนตัว เลือกที่จะไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยการเสี่ยงที่จะรับผิดชอบ เลือกที่จะบอกว่าทำไม่ได้ ไม่เก่ง ไม่มีเวลา เลือกที่จะไม่เตรียมตัวถึงอนาคต เมื่อช่วงเวลาเลวร้ายมาถึง นายชอบเป็นคนแรกที่โดนปลดออก เขาเลือกที่จะโทษทุกคน โทษเหตุการณ์ ยกเว้นตัวเองที่ทำให้เขาต้องเสี่ยง นายชอบจะ ลองหยุดและทบทวนดูว่า คุณหรือใครกันแน่ที่เลือกหนทางนี้ **ใช่คุณนั่นแหละที่เลือกเอง**

ดาวรุ่งฟุตบอลคนหนึ่งสูญเสียแม่ไป 1 สัปดาห์ก่อนแข่ง “แม่ทซ์ใหญ่” เขาเศร้าเสียใจมาก โค้ชเองก็ไม่กล้าจะบอกว่ายากให้แข่ง ในที่สุดโค้ชก็ปล่อยให้นักเตะคิดเอง ในวันแข่ง ขณะที่เพื่อนร่วมทีมเริ่มวอร์มร่างกาย ดาวรุ่งไปยังอัฒจันทร์แถวที่ 12 ที่มีเก้าอี้ว่างตัวหนึ่งแต่งด้วยผ้าสีดำ ดาวรุ่งยืนมองนิ่งๆ แล้วพูดว่า “แม่ครับ ผมจะเล่นเกมนี้เพื่อแม่” แล้วเขาก็ลงเล่น ช่วยทีมจนกระทั่งทีมได้ชัยชนะ นี่คือนพลังแห่งการเลือก ดาวรุ่งอาจจะเลือกที่จะนั่งร้องไห้ โศกเศร้า ให้เพื่อนร่วมทีมสงสาร รู้สึกเสียใจที่เขาสูญเสียแม่ มีอารมณ์ร่วมจนอาจจะทำให้ทีมแพ้ **แต่การเลือกของเขา เลือกที่จะเล่น เลือกที่จะรับผิดชอบ ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น** ทั้งกับตัวเขาเอง และเพื่อนร่วมทีม และแน่นอนมันดีกับแม่ของเขา ที่ไม่ว่าตอนนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ต้องภูมิใจในตัวลูกชาย เห็นลูกชายเล่นแบบที่แม่คงอยากให้เขาเล่น

คนเรามักมองปัญหาต่างๆ ในชีวิตว่าเป็นเรื่องจัดการไม่ได้ เรามักมองไปรอบแล้วก็สงสัยว่า ชีวิตนี้ควรค่ากับการเหนื่อยล้าหรือยัง โลกแยลงทุกวันเราเลยแยะไปด้วย รัฐบาลก็แยะช่วยอะไรไม่ได้เลย สังคมก็ไม่ไหวไม่เห็นจะมีใครแก้ไขอะไรเลย ... แต่โลกทั้งใบ สังคมรอบตัวเรา ครอบครัวเรา จะดีขึ้นทันทีที่เราเลือกคิดว่ามันจะดีขึ้น อย่าไปรอให้คนอื่นทำให้โลก สังคม ครอบครัวดีขึ้น คุณนั่นแหละจงเริ่ม เลือกที่จะปรับปรุงตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุด คือสิ่งที่พวกเราทุกคนทำได้ สิ่งที่เราทำเป็นพลังงานดีๆ ที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง พวกเขาก็จะเริ่มทำสิ่งที่ดี ก็จะช่วยให้โลกนี้ สังคมนี ครอบครัวนี้ดีขึ้น ตามที่พวกเราเลือก

ตัวอย่างส่งท้าย หลายปีก่อนมีข่าวตั้ง เรื่องที่รัฐบาลจะเปลี่ยนถนนเล็กๆ ให้กลายเป็นถนนหลวงขนาดใหญ่ คณะทำงานก็เดินหน้าวางแผน ผู้คนก็เฝ้ารอ แต่ถนนอย่างที่ว่ายังไม่เกิดขึ้นสักที รอหาย รอหาย แต่ชายคนหนึ่ง เลือกที่จะทำสิ่งหนึ่ง คือทำหน้าบ้านตัวเองให้สวยงาม เขาทำจริงจนบ้านเขาเป็นจุดชมวิว สวยที่สุด เพื่อนบ้านในละแวกนั้นก็เริ่มทำ ถนนสายนั้นจึงกลายเป็นถนนสำคัญ "ถนนร้อยล้าน"

"สิ่งดีๆ เริ่มจากตัวคุณ สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยความดี" สรุปลงด้วยประโยคนี้ ที่ ภัทร โปรเกรส ใช้ปลุกฝังทุกคนในองค์กรให้เริ่มต้นเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุงจากตัวเราเองง่ายและดีที่สุด

บริษัทไหนสนใจเรื่อง PDPA, ERP, Security ติดต่อทีมงานได้เลยคะ

ห่วงใยกันเสมอ & Keep in Touch

จันทร์ทิพย์ องค์กรภัทร

Director

Bhatara Progress Co.,Ltd.

0879745888